

ประกาศกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมืองหนองคาย
อำเภอศรีเชียงใหม่ และอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

เนื่องด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้ดำเนินการตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลภายในท้องที่ โดยอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ มาตรา ๖ และมาตรา ๒๕ ดังต่อไปนี้

อำเภอเมืองหนองคาย

ตั้งตำบลบ้านเคื่อ ในท้องที่อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

โดยให้แยกเขตการปกครอง รวม ๖ หมู่บ้าน คือ

หมู่ที่ ๑	โอนจากหมู่ที่ ๖	ตำบลหินโงม
หมู่ที่ ๒	โอนจากหมู่ที่ ๗	ตำบลหินโงม
หมู่ที่ ๓	โอนจากหมู่ที่ ๘	ตำบลหินโงม
หมู่ที่ ๔	โอนจากหมู่ที่ ๙	ตำบลหินโงม
หมู่ที่ ๕	โอนจากหมู่ที่ ๑๐	ตำบลหินโงม
หมู่ที่ ๖	โอนจากหมู่ที่ ๑๑	ตำบลหินโงม

และให้มีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตประเทศลาว โดยถือลำแม่น้ำโขง
(เขตของไทย) เป็นแนวแบ่งเขต

เล่ม ๕๐ ตอนที่ ๘

ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ มกราคม ๒๕๐๖

ทิสใต้	ติดต่อกับเขตตำบลทุ่งหลวง อำเภอโพธาราม จังหวัดหนองคาย โดยถือกึ่งกลางลำห้วยสวย เป็นแนวแบ่งเขต
ทิสตะวันออก	ติดต่อกับเขตตำบลวัดหลวง อำเภอโพธาราม จังหวัดหนองคาย โดยถือกึ่งกลางลำห้วยสวย เป็นแนวแบ่งเขต
ทิสตะวันตก	ติดต่อกับเขตตำบลหินโงม อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย โดยถือกึ่งกลางลำห้วยหมากก่อง และพนังชลประทาน เป็นแนวแบ่งเขต
<u>ให้ตำบลหินโงม</u> (ตำบลที่มีการเปลี่ยนแปลง) มีอาณาเขตดังนี้	
ทิสเหนือ	ติดต่อกับเขตประเทศลาว โดยถือลำแม่น้ำโขง (เขตของไทย) เป็นแนวแบ่งเขต
ทิสใต้	ติดต่อกับเขตตำบลทุ่งหลวง อำเภอโพธาราม จังหวัดหนองคาย โดยถือกึ่งกลางลำห้วยสวย เป็นแนวแบ่งเขต และติดต่อกับเขตตำบลวัดธาตุ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย โดยถือ กึ่งกลางลำห้วยสำเตย เป็นแนวแบ่งเขต
ทิสตะวันออก	ติดต่อกับเขตตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย โดยถือกึ่งกลางลำห้วยหมากก่อง และพนังชลประทาน เป็นแนวแบ่งเขต
ทิสตะวันตก	ติดต่อกับเขตตำบลวัดธาตุ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย โดยถือกึ่งกลางลำห้วยโพธิ์ เป็นแนวแบ่งเขต

โดยมี

อำเภอศรีเชียงใหม่

ตั้งตำบลบ้านหม้อ ในท้องที่อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย โดยให้มีเขตการปกครอง รวม ๘ หมู่บ้าน

หมู่ที่ ๑	โอนจากหมู่ที่ ๖	ตำบลพานพร้าว
หมู่ที่ ๒	โอนจากหมู่ที่ ๗	ตำบลพานพร้าว
หมู่ที่ ๓	โอนจากหมู่ที่ ๘	ตำบลพานพร้าว
หมู่ที่ ๔	โอนจากหมู่ที่ ๙	ตำบลพานพร้าว
หมู่ที่ ๕	โอนจากหมู่ที่ ๑๐	ตำบลพานพร้าว
หมู่ที่ ๖	โอนจากหมู่ที่ ๑๑	ตำบลพานพร้าว
หมู่ที่ ๗	โอนจากหมู่ที่ ๑๒	ตำบลพานพร้าว
หมู่ที่ ๘	โอนจากหมู่ที่ ๑๕	ตำบลพานพร้าว

และให้มีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตประเทศลาว โดยถือลำแม่น้ำโขง (เขตของไทย) เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศใต้ ติดต่อกับเขตตำบลโพธิ์ตาก อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย โดยถือหลักเขตไม้แก่นซึ่งปักไว้ กลางดงนาโพธิ์และกึ่งกลางลำห้วยเสี้ยว เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลพนพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย โดยถือที่ตั้งกลางคูหนองบึงหลวง เป็นแนวแบ่งเขต

เล่ม ๘๖ ตอนที่ ๘

ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ มกราคม ๒๕๐๖

- ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตำบลแก้งไก่อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย โดยถือกึ่งกลางลำห้วยอ่าง เป็นแนวแบ่งเขต
- ให้ตำบลพานพร้าว (ตำบลที่มีการเปลี่ยนแปลง) มีอาณาเขตดังนี้
- ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตประเทศลาว โดยถือลำแม่น้ำโขง (เขตของไทย) เป็นแนวแบ่งเขต
- ทิศใต้ ติดต่อกับเขตตำบลกองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย โดยถือหลักเขตซึ่งปักตามทุ่งนาและกึ่งกลางหนองน้ำ ซึ่งเป็นเขตอำเภอศรีเชียงใหม่กับอำเภอท่าบ่อเป็นแนวแบ่งเขต
- ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลกองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย โดยถือหลักเขตไม้แก่นซึ่งปักเป็นหลักแบ่งเขต อำเภอศรีเชียงใหม่กับอำเภอท่าบ่อระหว่างบ้านหัวทรายกับบ้านกองนาง เป็นแนวแบ่งเขต
- ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย โดยถือกึ่งกลางคูหนองบึงหลวง เป็นแนวแบ่งเขต

อำเภอโพธิ์สัย

ตั้งตำบลปากคาด

ในท้องที่อำเภอโพธิ์สัย จังหวัดหนองคาย โดยให้มีเขตการปกครอง รวม ๑๑ หมู่บ้าน คือ

เล่ม ๔๐ ตอนที่ ๘

ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ มกราคม ๒๕๐๖

หมู่ที่ ๑	โอนจากหมู่ที่ ๖	ตำบลโพนแพง
หมู่ที่ ๒	โอนจากหมู่ที่ ๗	ตำบลโพนแพง
หมู่ที่ ๓	โอนจากหมู่ที่ ๘	ตำบลโพนแพง
หมู่ที่ ๔	โอนจากหมู่ที่ ๙	ตำบลโพนแพง
หมู่ที่ ๕	โอนจากหมู่ที่ ๑๐	ตำบลโพนแพง
หมู่ที่ ๖	โอนจากหมู่ที่ ๑๑	ตำบลโพนแพง
หมู่ที่ ๗	โอนจากหมู่ที่ ๑๒	ตำบลโพนแพง
หมู่ที่ ๘	โอนจากหมู่ที่ ๑๓	ตำบลโพนแพง
หมู่ที่ ๙	โอนจากหมู่ที่ ๑๔	ตำบลโพนแพง
หมู่ที่ ๑๐	โอนจากหมู่ที่ ๑๕	ตำบลโพนแพง
หมู่ที่ ๑๑	โอนจากหมู่ที่ ๑๖	ตำบลโพนแพง

และให้มีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตประเทศลาว โดยถือลำแม่น้ำโขง (เขตของไทย) เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศใต้ ติดต่อกับเขตตำบลไซ์ อำเภอโพธิ์พิสัย จังหวัดหนองคาย โดยถือกึ่งกลางลำห้วยลึก เป็นแนวแบ่งเขต

ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลหนองเข็ง อำเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย โดยถือกึ่งกลางลำห้วยอั้งฮ้า เป็นแนวแบ่งเขต

เล่ม ๘๐ ตอนที่ ๘

ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ มกราคม ๒๕๐๖

ทิศตะวันตก	ติดต่อกับเขตตำบลโพนแพง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย โดยถือกึ่งกลางลำห้วยคาด เป็นแนวแบ่งเขต
<u>ให้ตำบลโพนแพง</u> ทิศเหนือ	(ตำบลที่มีการเปลี่ยนแปลง) มีอาณาเขตดังนี้ ติดต่อกับเขตประเทศลาว โดยถือลำแม่น้ำโขง (เขตของไทย) เป็นแนวแบ่งเขต
ทิศใต้	ติดต่อกับเขตตำบลโซ่ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย โดยถือกึ่งกลางลำห้วยลึก เป็นแนวแบ่งเขต
ทิศตะวันออก	ติดต่อกับเขตตำบลปากคาด อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย โดยถือกึ่งกลางลำห้วยคาด เป็นแนวแบ่งเขต
ทิศตะวันตก	ติดต่อกับเขตตำบลรัตนวาปี อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย โดยถือกึ่งกลางลำห้วยเตือ เป็นแนวแบ่งเขต

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๐๖ เป็นต้นไป จึงขอประกาศ มาเพื่อทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๐๖

ถ. สุนทรสารทูล

รองปลัดกระทรวง รักษาราชการแทน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย